

รมต.พาณิชย์ เยี่ยมชมผลงาน “โครงการประชารัฐเครื่องสพัฒนา”

03-07-2018 13:56:02

PR News

รมต.พาณิชย์ เยี่ยมชมผลงาน “โครงการประชารัฐเครื่องสพัฒนา”

03-07-2018 13:56:02

PR News



นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน “โครงการประชารัฐเครื่องสพัฒนา” ที่เครื่องสพัฒนาได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยโครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานสทกรุปแฟร์ ครั้งที่ 22 @ ไบเทค บางนา โดยมี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครื่องสพัฒนา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โครงการประชารัฐเครือข่ายเพื่อพัฒนาประกอบด้วย 11 โครงการ ได้แก่ โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention โดย บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำกัด, โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โดย บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน), โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สูเส้นทางสายอาชีพ โดย บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน), โครงการ ประชาารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โดย บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด, โครงการเกษตรพอเพียงดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โดย บริษัท สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), โครงการ ปลูกไม้คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โดย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัททยอย, โครงการ Science on Mobile โดย บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด, โครงการ Sahapat Admission โดย บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน), โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และโครงการ นาฏศิลป์ไทย สูเยาวชน พัฒนาศิลปินสร้างคน สืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือจากบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัทเพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยเพอร์ซิเดนท์ฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทสหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE  
Add friend ที่ @Positioningmag



<https://positioningmag.com/1176931>

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป



ภาพข่าว: รมด.พาณิชย์ เยี่ยมชมผลงาน "โครงการประชารัฐเครือข่ายพัฒนา"

Like 0 Share Tweet G+

อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น — 2 กรกฎาคม 2018 14:27



นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ที่ 6 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน "โครงการประชารัฐเครือข่ายพัฒนา" ที่เครือข่ายพัฒนาได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วยโครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานสทกรุปแฟร์ ครั้งที่ 22 @ ไบเทค บางนา โดยมี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 7 จากขวา) ประธานเครือข่ายพัฒนา ให้การต้อนรับ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: รมด.พาณิชย์

Like 0 Share Tweet G+

<https://www.thaipr.net/general/871108>



## ภาพข่าว: รมต.พาณิชย์ เยี่ยมชมผลงาน โครงการประชารัฐ เครือ สหพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๗ น.

ขนาดตัวอักษร:

Share 0

Like 0

Tweet



กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--อินทิเกรตเต็ด คอมมูนิเคชั่น

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (ที่ 6 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน "โครงการประชารัฐ เครือสหพัฒน์" ที่เครือสหพัฒน์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมงานเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานสทกรุป แฟร์ ครั้งที่ 22 @ ไบเทค บางนา โดยมี นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 7 จากขวา) ประธานเครือสหพัฒน์ ให้การต้อนรับ

<http://www.newswit.com/gen/2018-07-02/1feaf92eef23161e8b68d8910fc92d2d/>